



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร
v กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
a agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 7 กันยายน 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เกษตรกรรุ่นใหม่	1	ปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่	มติชน
น้ำท่วม	2	วิกฤตน้ำท่วม 2554 เศรษฐกิจจมมิดจับตาอาถรรพ์ 'นายกฯ หญิง'	มติชนสุดสัปดาห์
ทุเรียน	3	เกษตรฯ เขต 5 ขานรับแนวทางกรมส่งเสริมการเกษตร สั่งลุยเข้มจัดการพื้นที่	ไทยรัฐ
แม่ฮ่องสอนโมเดล	4	กรมส่งเสริมฯ รุดขับเคลื่อน แม่ฮ่องสอนโมเดลมุ่งเพิ่มรายได้	แนวหน้า
	5	กรมส่งเสริมฯ รุดขับเคลื่อน แม่ฮ่องสอนโมเดลมุ่งเพิ่มรายได้	แนวหน้า
ศูนย์ขยายพันธุ์พืช	6	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช	NBT connext
ส่วนภูมิภาค			
หยุดเผา	7	จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	NBT connext
รับซื้อมะเขือเทศ ฟักทอง	8	ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ช่วยเกษตรกรรับซื้อมะเขือเทศ ฟักทอง อ.อมก๋อย	เชียงใหม่นิวส์
เกษตรแฟร์จังหวัด กำแพงเพชร ปี 2567	9	จังหวัดกำแพงเพชร โชว์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพ!! งานเกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร	Time news
	10	เชิญเที่ยวงาน “เกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2567”	Kpp news
	11	กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จัดแถลงข่าวการจัดงาน “เกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2567”	V sport news online

มติชน <small>Matichon Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,200</small>	Section: First Section/เศรษฐกิจ วันที่: ศุกร์ 6 กันยายน 2567 ปีที่: 47 ฉบับที่: 16980 หน้า: 4(ล่างซ้าย) Col.Inch: 9.51 Ad Value: 11,412 PRValue (x3): 34,236 ศิลปิน: ชาว-ดำ คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: บั้นเกษตรกรรุ่นใหม่		



● บั้นเกษตรกรรุ่นใหม่

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ เพื่อแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ เดินทางไปฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอื่น รวมทั้งพักอาศัยในบ้านของเกษตรกร เป็นระยะเวลา 30 วัน ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร

มติชน สุดสัปดาห์ Matchon Weekend Circulation: 500,000 Ad Rate: 353	Section: First Section/-		
	วันที่: ศุกร์ 6 - พุธสัปดาห์ 12 กันยายน 2567		
	ปีที่: 44	ฉบับที่: 2299	หน้า: 28(กลาง), 29
	Col.Inch: 104.20	Ad Value: 36,782.60	PRValue (x3): 110,347.80
คอลัมน์: เศรษฐกิจ: วิกฤตน้ำท่วม 2554 เศรษฐกิจจมมิดจับตาอาถรรพ์ 'นายกฯ หญิง'			



เศรษฐกิจ

วิกฤตน้ำท่วม 2554 เศรษฐกิจจมมิด จับตาอาถรรพ์ 'นายกฯ หญิง'



ทหลายคนกำลังยังคงตั้งตารอรัฐบาลชุดใหม่ของแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ผ่านทดสอบโหวตตลอด 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งศึกบ้านแปงรอยต่อ (แตก) ของพรรคพลังประชารัฐ และการจับมือกันในรอบ 8 ทศวรรษ ของเพื่อไทย และประชาธิปัตย์

เพราะบ้านเมืองมีหลายวาระร้อนที่รอรัฐบาลของนายกฯ แพทองธาร เร่งแก้ไข

โดยเฉพาะเหตุการณ์อุทกภัย หรือน้ำท่วม ที่เข้าทำลายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และกำลังคืบคลานไปพื้นที่อื่น ย้อนเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ทำลายล้างระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศ ทุกภาคส่วนต่างได้รับความเสียหายกันถ้วนหน้า

พอมายุ่ 2567 แม้ฝ่ายรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น จะมั่นใจว่าควบคุมสถานการณ์น้ำได้ พร้อมยืนยัน

กับประชาชนจะไม่ช้ารอยปี 2554 แน่แน่นอน แต่ปัญหาความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ได้สร้างบาดแผลทั้งผู้ประสบภัย และผู้รับรู้ว่าสารแล้ว

จึงเป็นภารกิจที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุด ระหว่างรอรัฐบาลใหม่เข้าบริหารงาน

ส ารวจมุมมองจากเอกชน นักวิชาการ และภาครัฐ ต่างสะท้อนรอยแผลเป็นเมื่อปี 2554 ได้น่าสนใจ

โดยผู้นำเอกชนอย่าง สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คาดแนวโน้มฝนจะตกเพิ่มอีกระลอก หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงประเมินมูลค่าความเสียหายกรณีสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคเหนือเบื้องต้นประมาณ 4,000-6,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.02-0.03% ของจีดีพี

ดังนั้น ต้องติดตามและประเมินผลกระทบอีกครั้ง เนื่องจากหลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมเพิ่มเติม และจากการประเมินพบว่าภาคการเกษตรได้รับผลกระทบมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม

ระยะสั้น หอการค้าฯ เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อให้การสั่งการและมอบหมายนโยบายข้ามกระทรวงเกิดการบูรณาการการทำงานอย่างคล่องตัว และจะต้องเตรียมแผนรับมือมวลน้ำที่จะไหลลงมาสู่ภาคกลางและกรุงเทพฯ ตลอดจนปริมาณฝน

นอกจากนี้ หลังระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติ ภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องมีแนวทางการช่วยเหลือ ซ่อมแซม และฟื้นฟู ให้ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะความเสียหายของสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต

สิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาปรับปรุงและซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ดี ัน สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง สะท้อนว่าเหตุการณ์อุทกภัย เป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานรัฐบาลต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่ง

ปีหลังจะเริ่มฟื้นตัวแล้ว

ดังนั้น รัฐบาลจะต้องหาวิธีไหนป้องกันไม่ให้ประชาชนและประเทศได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยมากเท่าปี 2554 และอยากให้รัฐบาลนำเหตุการณ์ในอดีตครั้งนั้น มาเป็นบทเรียนสำคัญในการเข้มงวดในการรับมือมากขึ้น

ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ดนุชา พิทยพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒน์ ประเมินสถานการณ์อุทกภัยในหลายภาคจังหวัด แบ่งของความเสียหายคาดयेอะพอสมควร โดยเฉพาะด้านการเกษตร

ด้วยเหตุนี้ในด้านการเยียวยา พีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จึงยืนยันว่า พื้นที่เกษตรที่ได้รับ ความเสียหาย เกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564

โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย

ได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท

จ ะพบว่าทุกภาคส่วนตื่นตัวและพร้อมหาทุกเครื่องมือป้องกันปัญหา

เพราะปี 2554 ธนาคารโลก (World Bank) ได้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์น้ำท่วมไทย สูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท

เป็น "มหาอุทกภัย" ที่เลวร้ายที่สุด

เศรษฐกิจไทยปี 2554 ขยายตัวได้เพียง 0.1% เพราะการติดลบอย่างหนักในไตรมาสที่สี่ของปี 2554 ที่เจอน้ำท่วม จีดีพีหดตัว 9.0% ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในราคาประจำปี คิดเป็นมูลค่า 323,154 ล้านบาท

เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปต่ออย่างหวังว่านายกฯ ลี้ซิ่งและรัฐบาล จะรับมือภัยพิบัติครั้งนี้ได้จริงๆ

ไม่ช้ารอยอาอรรพหน้ากฯ หลุยกับน้ำท่วมหนักอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ●

เกษตรฯ เขต 5 ขานรับแนวทางกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งลุยเข้มจัดการพื้นที่ มั่นใจทุเรียนภาคใต้ยกระดับสู่การจัดการทุเรียนคุณภาพ

ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดยะลา โดยในปี 2566 มีพื้นที่ปลูก 96,234 ไร่ ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวน 89,661 ตัน มูลค่ารวมกว่า 6,600 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกร้อยละ 54 จำหน่ายในประเทศร้อยละ 46 และในปี 2567 พบว่า มีพื้นที่ปลูก 105,400 ไร่ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3-5 ปี

นายวุฒิศักดิ์ เพชรเมธีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาทุเรียนยะลาถูกตรวจพบว่ามีภาระระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ส่งผลกระทบต่อปริมาณส่งออก อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการให้เขต 5 ลงพื้นที่กำกับและจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยยึดตามแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพและการป้องกันควบคุมหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบแนวทางดังนี้ 1. สอบทานประสิทธิภาพมาตรการกรอง 4 ชั้น พื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการคัดทุเรียนคุณภาพจากสวน ต้องคัดผลทุเรียนแก่เต็มที่ และบ่มเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 2. ประเมินความทนทานของโรคแมลงศัตรูพืชและระดับความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อจัดโซนของมาตรการควบคุม กำจัดและป้องกันแมลงศัตรูให้สอดคล้องกับช่องโอกาสทางด้านตลาดและการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุเรียน



กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น มาตรการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้แสงไฟป้องกันหนอนผีเสื้อกลางคืน การห่อผลด้วยถุงทอไนโลบใหม่เพื่อช่วยป้องกันโรคและแมลงโดยไม่ต้องใช้สารเคมี 3. การสอบทานปริมาณ คุณภาพ ความหอมเพียงและการเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์จากร้านค้าจำหน่ายในท้องถิ่น ที่องดิน ฯลฯ 4. การอบรมให้ความรู้คำปรึกษา และสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้บริโภคว่าจะได้รับการส่งมอบทุเรียนที่มีคุณภาพ 5. ประสานเชื่อมโยงผู้ประกอบการค้าทุเรียนและเนื้อแช่แข็งเพื่อสร้างโอกาสมูลค่าเพิ่มและแยกเนื้อทุเรียนที่ได้รับผลกระทบจากหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 6. กำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะเปลือกทุเรียนและผลทุเรียนเพื่อกำจัดแหล่งเพาะของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนอันเป็นการตัดวงจรการเจริญเติบโตให้ลดน้อยลงมากที่สุด 7. การติดตามประเมินความเสี่ยงด้านราคาและการปิดเบื่อนตลาด เพื่อรักษาระดับเสถียรภาพราคาให้อยู่ในระดับที่สร้างผลตอบแทนสุทธิที่พอเพียงกับ

เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับทุเรียนจังหวัดยะลาให้เป็นที่ยอมรับ จัดทำแปลงต้นแบบการใช้แสงไฟได้ และถ่อแมลงในสวนทุเรียน ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดยะลา รวม 377 แปลง และปี 2567 ได้ขยายผลแปลงต้นแบบเพิ่มในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีการปลูกทุเรียน ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี สำหรับการขยายผลการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน



ใช้แสงไฟได้และถ่อแมลงผีเสื้อกลางคืน สามารถลดการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนได้ ขณะเดียวกันได้ถ่ายทอดการป้องกัน กำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนด้วยวิธีผสมผสานอีกด้วย "เกษตรกรในพื้นที่เกิดการขยายผลการใช้แสงไฟสีขาวและสีเหลืองได้ผลผลิตดีเลือกกลางคืนและใช้ไฟสีม่วงถ่อแมลงผีเสื้อกลางคืน ไม่ได้วางใจที่ผลทุเรียน เนื่องจากผีเสื้อกลางคืนมีหลายชนิด ตั้งแต่ระยะชนิดวางไข่และสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทุเรียนแต่ละระยะต่างกัน เช่น หนอนกินดอก หนอนเจาะผล (Fruit borer) หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน (Durian seed borer)"



นายอำเภควักรือของเกษตรกรใน ปัจจุบันและอนาคต โดยเกษตรฯ เขต 5 ได้กำกับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ ที่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนรับมาตรการนี้ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้ภาคใต้ยังได้ร่วมกันส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำแนวทางประเมินความเสี่ยงการผลิตทุเรียนคุณภาพปี 2568/2569 เพื่อยกระดับทุเรียนคุณภาพพรีเมียมส่งออก สร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและบริหารความคาดหวังของผู้บริโภคทุกระดับว่าจะได้รับการส่งมอบทุเรียนที่มีคุณภาพต่อไป

แนวหน้า Naew Na Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,250	Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค วันที่: ศุกร์ 6 กันยายน 2567 ปีที่: 45 ฉบับที่: 15833 หน้า: 8(บน)		
	Col.Inch: 39.76 Ad Value: 49,700		PRvalue (x3): 149,100 ศิลปิน: ชาว-ต้า หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย แม่ฮ่องสอนโมเดลมุ่งเพิ่มรายได้

นายพีรพันธุ์ คองทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ กล่าวว่า การขับเคลื่อนแม่ฮ่องสอนโมเดล ได้ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุภายในปี 2570 ประกอบด้วย ปรับเพิ่มสภาพการผลิตภาพการผลิต 8 มิติ ส่งเสริมมูลค่าสูงด้วยเกษตรแม่นยำ ทั้งเรื่องที่ดิน ดินและปุ๋ย น้ำ ทัศนียภาพธรรมชาติ เทคโนโลยี ชุมชน และตลาด ซึ่งมีสินค้าเกษตรที่สามารถยกระดับเป็นสินค้ามูลค่าสูงเนื่องจากพื้นที่แม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ นอกจากการขับเคลื่อนแนวทางยกระดับสินค้าเกษตร ต้องมองในมิติการอยู่ร่วมกับป่า และไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเชื่อมต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา

นายพีรพันธุ์กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินโครงการแม่ฮ่องสอนโมเดล วางเป้าขับเคลื่อน 2x โครงการ ทั้งหมดนี้จะทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น 3 เท่าในปี 2570 ซึ่งจะเกิดความหลากหลายของรายได้ที่ยั่งยืนจากการทำเกษตรผสมผสาน พืชมูลค่าสูง เน้นผลิตเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ใช้พื้นที่น้อย เช่น พืชผัก ไร่กาแฟ กาแฟอาราบิก้า ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเขียว ถั่วเขียว ถั่วเขียว เป็นต้น โดยจะเพิ่มกำไรสุทธิและบริหารจัดการต้นทุนด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแบบดิจิทัลชีวภาพ

ภายใต้โครงการนี้จะทำให้เกษตรกรและผู้บริโภคมีความพึงพอใจจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอาหารเชิงวัฒนธรรม

ที่เกิดขึ้น อีกทั้งภายในพื้นที่แม่ฮ่องสอน ยังมีสินค้าเกษตรพื้นที่สูงที่มีเอกลักษณ์มีคุณภาพ ส่งเสริมพลังงานสีเขียว ส่งเสริมพลังงานสีเขียวด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาด มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สุขภาพและโภชนา สามารถเข้าถึงง่ายและสะดวกด้วยแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซ และการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงด้านอาหาร สร้างความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชน food bank สร้างงานวิจัยและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรสู่พรีเมียม สินค้าอาหารสุขภาพ สินค้าเวชสำอางและสินค้าเกษตรพันธุ์ มีการเชื่อมต่อบริษัทท่องเที่ยวและบริการอาหารสุขภาพ และห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเป็นต้น

สำหรับการขับเคลื่อนแบ่งเป็น 6 โมเดลย่อย ได้แก่ ที่ดินและดิน น้ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง เกษตรที่สูงสำหรับโมเดลย่อยพืช เป็นส่วนที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ ส่งเสริมการผลิตและการตลาดออร์แกนิก การผลิตและการตลาดฟริกและกระเทียม การพัฒนาแปดออลห่วงโซ่อุปทานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระเทียมอินทรีย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการผลิต plant base food และเกษตรผสมผสาน เป็นต้น



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ แม่ฮ่องสอนโมเดลมุ่งเพิ่มรายได้

วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag : **กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ** **เกษตร**



นายพีรพันธุ์ คอบทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่าการขับเคลื่อนแม่ฮ่องสอนโมเดล ได้ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุภายในปี 2570 ประกอบด้วย ปรับเพิ่มสภาพการผลิตภาพการผลิต 8 มิติสู่เกษตรกรมูลค่าสูงด้วยเกษตรแม่นยำ ทั้งเรื่องที่ดิน ดินและปุ๋ย น้ำ ทักษะเกษตรกร เทคโนโลยี ทูท ป่าชุมชน และตลาด ซึ่งมีสินค้าเกษตรที่สามารถยกระดับเป็นสินค้ามูลค่าสูงเนื่องจากพื้นที่แม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ นอกจากการขับเคลื่อนแนวทางยกระดับสินค้าเกษตร ต้องมองในมิติการอยู่ร่วมกับป่า และไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเชื่อมต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา

นายพีรพันธุ์กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินโครงการแม่ฮ่องสอนโมเดล วางเป้าขับเคลื่อน 29 โครงการ ทั้งหมดนี้จะทำให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น 3 เท่าในปี 2570 ซึ่งจะเกิดความหลากหลายของรายได้ที่ยั่งยืนจากการทำเกษตรผสมผสาน พืชมูลค่าสูง เน้นผลิตเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ใช้พื้นที่น้อย เช่น พืชผัก อะโวคาโด กาแฟอาราบิก้า ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วลิสงกล้วย โคเนื้อ ไก่ไข่ ปลาพลวงหิน เป็นต้น โดยจะเพิ่มกำไรสุทธิและบริหารจัดการต้นทุนด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแบบดิจิทัลชีวภาพ

ภายใต้โครงการนี้จะทำให้เกษตรกรและผู้บริโภคมีความพึงพอใจจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอาหารเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น อีกทั้งภายในพื้นที่แม่ฮ่องสอน ยังมีสินค้าเกษตรพื้นที่สูงที่มีเอกลักษณ์มีคุณค่า ส่งเสริมพลังงานสีเขียว ส่งเสริมพลังงานสีเขียวด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาด มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสุขภาพและโภชนา สามารถเข้าถึงง่ายและสะดวกด้วยแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซ และการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงด้านอาหาร สร้างความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชน food bank สร้างงานวิจัยและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรสู่พรีเมียม สินค้าอาหารสุขภาพ สินค้าเวชสำอางและสินค้าเกษตรขั้นสูง มีการเชื่อมต่อกิจการท่องเที่ยวและบริการอาหารสุขภาพ และห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เป็นต้น

สำหรับการขับเคลื่อนแม่เป็น 6 โมเดลย่อย ได้แก่ ที่ดินและดิน น้ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง เกษตรที่สูงสำหรับโมเดลย่อยพืช เป็นส่วนที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ จะขับเคลื่อน ผ่าน 9 โครงการ เช่น ส่งเสริมการผลิตและการตลาดถั่วลิสงสายสี การผลิตและการตลาดพริกและกระเทียม การพัฒนากาแฟตลอดห่วงโซ่อุปทานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระเทียมอินทรีย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการผลิต plant base food และเกษตรผสมผสาน เป็นต้น

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี



ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี เพื่อสร้างการรับรู้ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ตำบล เสือเผ่า อำเภอ เชียงยืน มหาสารคาม โดยมีนายธงชัย เสือสามา ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 เกษตรจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน้าส่วนราชการและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเชียงยืนร่วมงาน

นายธงชัย เสือสามา ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ตามโครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภาคเกษตร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตขยายพืชพันธุ์ดีทั้ง 4 สายการผลิต ประกอบด้วย ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ และพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช สนับสนุนและให้บริการพืชพันธุ์ดีและมีคุณภาพ นอกจากนี้ยัง เป็นการ พัฒนายกระดับจุดบริการพืชพันธุ์ DOAE ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช เพื่อให้บริการ และถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการเกษตร ด้านพันธุ์พืชดี ครอบคลุมทั้ง 4 สายการผลิต การประชาสัมพันธ์การดำเนิน โครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรต่าง ๆ รวมทั้งเป็นจุด อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรผู้รับบริการและผู้ มาติดต่อราชการ

กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการฐานการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการเพาะขยายพันธุ์ พืชอย่างง่าย การแจกเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าพืชผักสวนครัว จัดแสดงผลงานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการจำหน่ายสินค้า ผลผลิตจากเกษตรกร และอื่นๆ มีเกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนพืชพันธุ์ดี และผู้ที่ให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รูปภาพ



จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

จากปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมาหลายปี กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้ทุกพื้นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน จังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการเผาในพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง

นายชนัญญู สวนดอกไม้ ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ (ข้าว) ตำบลยางนอน จึงได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ (ข้าว) ขึ้น บนพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 1,300 ไร่ มีสมาชิกทั้งสิ้น 87 ราย เพื่อมุ่งเน้นการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และได้จัดตั้งธนาคารฟางขึ้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยดำเนินโครงการมาตั้งแต่ ปี 2565

นายชนัญญู เล่าถึงการดำเนินงานว่า สมาชิกสามารถนำฟางมาฝากได้ โดยมีค่าบริการในการฝากฟางก้อนละ 14 บาท แต่หากสมาชิกมีรถนำฟางมาเองจะมีค่าบริการเพียงก้อนละ 10 บาท ส่วนช่องทางในการจำหน่ายฟางนั้นจะมีทั้งพ่อค้าคนกลางมารับและจำหน่ายผ่านทางโซเชียลมีเดียของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้สมาชิกยังได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อไร่ นายชนัญญูยังกล่าวต่อไปว่า วัตถุประสงค์ในการทำธนาคารฟางก็เพื่อให้สมาชิกและเกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์ของการหยุดเผาว่า นอกจากจะทำให้ดินดีขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้น อากาศดีขึ้น สุขภาพดีขึ้นแล้ว ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ถือเป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่เกษตรกรจะหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตรไปได้ถึง 80%

นายชนัญญูเล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำธนาคารฟางว่า ได้มองลงไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนก่อนว่าการเผาในพื้นที่ก่อให้เกิดมลภาวะ เกิดการพิพาทในพื้นที่ และที่สำคัญที่สุดคือผิดกฎหมาย โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะลดการเผาในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด สร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรได้เห็นประโยชน์และคุณค่าจากการหยุดเผา ทั้งนี้ นายชนัญญูยังบอกอีกว่าสิ่งที่ทำให้ธนาคารฟางจะประสบความสำเร็จได้คือการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรในชุมชน ผ่านการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ทั้งสำนักงานเกษตรอำเภอ เดิมบางนางบวชและสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีที่สนับสนุนและให้คำปรึกษา แนะนำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงเรียนเกษตรกรและการทำนาเปียกสลับแห้ง แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง ในเรื่องการจัดเก็บฟางในโกดังที่มีอายุใช้งานนานเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ แต่ทางธนาคารฟางก็พยายามจะจำหน่ายฟางออกไปให้ได้เร็วที่สุด รวมถึงนำผ้าใบมาคลุมในหน้าฝนเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ปัจจุบันจากเดิมที่เคยมีเพียงธนาคารฟางเพียงอย่างเดียว คุณชนัญญูยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรธนาคารฟาง และมีการต่อยอดฟางข้าว มาทำเยื่อกระดาษจากฟางข้าวเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งอีกด้วย

วิดีโอ



ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ช่วยเกษตรกรรับซื้อมะเขือเทศ ฟักทอง อ.อมก๋อย

6 Sep 67



ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ช่วยเกษตรกร

วันที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 15.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญ พิมพ์ชวลิต เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางนัยนภัส สังขบุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง และมะเขือเทศ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวชิรวิทย์ อิ่มแสงจันทร์ นายอำเภออมก๋อย นายรัตนกร ยอดใจเพชร เกษตรอำเภออมก๋อย และนางฉัตรยุยาน ศรีสุวรรณ เกษตรอำเภอฮอด ร่วมให้ข้อมูลและช่วยเหลือเกษตรกร

จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่ต้นทางการผลิตตลอดจนการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานี้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกฟักทอง 4,030 ไร่ ปีนี้ให้ผลผลิต 16,252 ตัน เก็บเกี่ยวไปแล้วบางส่วนคงค้างในพื้นที่ 5,413 ตัน ราคาอยู่ที่ 3-5 บาท/กิโลกรัม และมะเขือเทศพื้นที่ปลูก 6,829 ไร่ ผลผลิต 12,090 ตัน คงค้างพื้นที่ 6,320 ตัน ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.5-2 บาท/กก. เป็นราคาที่เกษตรกรได้รับผลกระทบบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมการค้าภายในดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โดยการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร มะเขือเทศในราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม ฟักทองในราคา 7 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อช่วยพยุงราคาและให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ในช่วงเกษตรกรได้รับผลกระทบราคาคงต่ำดังกล่าว



TimeNews

ข่าวท้องถิ่น กำแพงเพชร

ข่าวเด่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม

Home > 2567 > กันยายน > 6 > จังหวัดกำแพงเพชรโชว์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพ!!งานเกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร



จังหวัดกำแพงเพชรโชว์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพ!!งานเกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร



จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน “เกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2567”

ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยานจังหวัดกำแพงเพชร ด.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน แลกเปลี่ยนงาน “เกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2567” เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรปลอดภัย พืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์ตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรปลอดภัย พืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อวางรากฐานสู่เกษตรอินทรีย์ (ข้าว/ไม้ผล/ผัก) โดยมีนายธนดล วงษ์จันทร์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พ.ด.ต.ชัยพิสิษฐ์กุล ประกอบผล สารวัตรจรรจาจร สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร, นายภูมิ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร และ ผู้จัดการภาคเอกชนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนดังกล่าว



ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการค้าเนินงานตามนโยบายให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นความสำคัญการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงการค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพให้เกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาดลาดสินค้าเกษตร แปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร วิชาทกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน



การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่รู้จัก สามารถกระตุ้นการบริโภคและการขยายธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการ อย่างแท้จริง ส่งเสริมและเชื่อมโยงการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ให้มีการสร้างโอกาส เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้ประกอบการ ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการบริหารจัดการ ได้กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน พ.ศ. 2567 ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยานจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โดยมีกิจกรรมวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย การแข่งขันทักษะทางการเกษตร จัดสวนถาด “ประเภทสวนถาดแคคตัสCACTUS” การจัดสวนหย่อม “ประเภทสวนหย่อมสไตล์มินิมอล MINIMAL STYLE” หรือ สไตลญี่ปุ่น “JAPANESE STYLE” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร กิจกรรมโยชน์ ของดีส่งใจถึงมือ การจำหน่ายสินค้า ที่คัดสรรคุณภาพมาจำหน่าย โชนเกษตรชวนชิม อร่อยชวนแชร์ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม- การจำหน่าย Food safety และกลุ่มวิชาทกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน YSF ครัวเครื่องเรือนอร่อย (สินค้าเกษตรบริโภคต่าง ๆ) กิจกรรม โชน สร้างสรรค์เรื่องงานดี การแสดงสินค้าและ Workshop เกี่ยวกับงานคราฟท์ การDIY โชนกิจกรรมพฤษชา เพื่อนรักสัตว์เลี้ยง เทคโนโลยีก้าวไกล โชนนี้เป็นโชนสำหรับคนรักต้นไม้ รักการจัดสวน เพื่อรักสัตว์เลี้ยงต่างๆ และเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องมือ ทางเกษตรและเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการเกษตร

กิจกรรมเวทีกลางการแสดงดนตรีโฟล์คของอะคูสติค ของวงดนตรีกลุ่มเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร , การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร, การประกวดหุ่นน้อยเกษตรแฟร์ และการแสดงมินิคอนเสิร์ต ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และเจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสินค้าเกษตรปลอดภัย พืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์ตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อการพัฒนา สินค้าทางการเกษตรต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร โทร.055 -716858

KPP News

ข่าวจังหวัดกำแพงเพชร สร้างสรรค์ผลดีชาว และสื่อ
โฆษณา



ข่าวรอบข่าวกิ่งราว ข่าวเด่น ท่านาทากัน วาไรดี

เชิญเที่ยวงาน "เกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2567"

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2567 นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแถลงข่าวจัดงานแถลงข่าวงาน "เกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2567" ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน พ.ศ.2567 ลานอนุรักษวัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร



จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรปลอดภัย พืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์ตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรปลอดภัย พืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อวางรากฐานสู่เกษตรอินทรีย์(ข้าว/ไม้ผล/ผัก)งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ร่วมด้วย นายธนดล วงษ์จันทร์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.ต.ธัญพิสิษฐกุล ประกอบผล สารวัตรจรรยา สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร, นายภูมิ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร



วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาดลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน

ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่รู้จัก สามารถกระตุ่นการบริโภคและการขยายธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการอย่างแท้จริง



ส่งเสริมและเชื่อมโยงการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ให้มีการสร้างโอกาสเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้ประกอบการ ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการบริหารจัดการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 5 วัน

ภายใต้ขอบเขตรูปแบบการจัดงาน (Theme) “งานเกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2567” โดยมีกิจกรรมวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย การแข่งขันทักษะทางการเกษตรกร จัดสวนถาด “ประเภทสวนถาดแคคตัส CACTUS” การจัดสวนหย่อม “ประเภทสวนหย่อมสไตล์มินิมอล MINIMAL STYLE”หรือสไตล์ญี่ปุ่น“JAPANESE STYLE”ซึ่งเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร กิจกรรมโชนของดีส่งใจถึงมือ การจำหน่ายสินค้าที่คัดสรรคุณภาพมาจำหน่าย



โชนเกษตรชวนชิม อร่อยชวนแชร์ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม-การจำหน่าย Food safety และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านYSFครบเครื่องเรื่องอร่อย(สินค้าเกษตรบริโภคต่างๆ)กิจกรรมโชน สร้างสรรค์เรื่องงานดี การแสดงสินค้าและWorkshopเกี่ยวกับงานคราฟท์การDIY โชนกิจกรรมพฤษชา เพื่อนรักสัตว์เลี้ยงเทคโนโลยีก้าวไกล” โชนนี้เป็นโชนสำหรับคนรักต้นไม้ รักการจัดสวน เพื่อรักสัตว์เลี้ยงต่างๆ และเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องมือ ทางเกษตรและเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการเกษตรและกิจกรรมเวทีกลาง การแสดงดนตรีโฟล์คซองของอุสติกของวงดนตรีกลุ่มเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร,การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร, การประกวดหนูน้อยเกษตรแฟร์ และการแสดงมินิคอนเสิร์ต

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และเจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานราชการต่างๆได้เล็งเห็นความสำคัญของสินค้าเกษตรปลอดภัยพืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์ตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อการพัฒนา สินค้าทางการเกษตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร โทร.055 -716858





กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด กำแพงเพชร จัดแถลงข่าวการจัดงาน “เกษตรแฟร์จังหวัด กำแพงเพชร ปี 2567”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 เวลา 17.00น. ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน แถลงข่าวงาน “เกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2567” เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ตามโครงการการส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรปลอดภัย พืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์ตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรปลอดภัย พืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อวางรากฐานสู่เกษตรอินทรีย์ (ข้าว/ไม้ผล/ผัก) งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายธนดล วงษ์ขันธุ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.ต.ธัญ พิสิษฐ์ภูณ ประกอบผล สารวัตรจรรยากร สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร, นายภูมิ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร และ ผู้จัดการภาคเอกชน ร่วมในกิจกรรมแถลงข่าวดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นความสำคัญการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงการค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพให้เกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร แปรรูปใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่รู้จัก สามารถกระตุ้นการบริโภคและการขยายธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ส่งเสริมและเชื่อมโยงการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ให้มีการสร้างโอกาส เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้ประกอบการ ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการบริหารจัดการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน พ.ศ. 2567 ที่ลานอนุรักษวัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยานจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้ขอบเขตรูปแบบการจัดงาน (Theme) “งานเกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2567”

โดยมีกิจกรรมวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย การแข่งขันทักษะทางการเกษตร จัดสวนถาด “ประเภทสวนถาดแคคตัส CACTUS” การจัดสวนหย่อม “ประเภทสวนหย่อมสไตล์มินิมอล MINIMAL STYLE” หรือ สไตล์ญี่ปุ่น “JAPANESE STYLE” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร กิจกรรมโซน ของดีส่งใจถึงมือ การจำหน่ายสินค้า ที่คัดสรรคุณภาพมาจำหน่าย โซนเกษตรชวนชิม อร่อยชวนแชร์ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม- การจำหน่าย Food safety และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน YSF ครบเครื่องเรื่องอร่อย (สินค้าเกษตรบริโภคต่าง ๆ) กิจกรรม โซน สร้างสรรค์เรื่องงานดี การแสดงสินค้าและ Workshopเกี่ยวกับงานคราฟท์ การDIY โซนกิจกรรมพฤษศึกษา เพื่อนรักสัตว์เลี้ยง เทคโนโลยีก้าวไกล” โซนนี้เป็นโซนสำหรับคนรักต้นไม้ รักการจัดสวน เพื่อรักสัตว์เลี้ยงต่างๆ และเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องมือ ทางเกษตรและเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการเกษตร และกิจกรรมเวทีกลางการแสดงดนตรีโฟล์คซองอะคูสติคของวงดนตรีกลุ่มเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร , การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร, การประกวดหุ่นน้อยเกษตรแฟร์ และการแสดงมินิคอนเสิร์ต ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และเจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสินค้าเกษตรปลอดภัย พืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์ตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อการพัฒนา สินค้าทางการเกษตรต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร โทร.055 -716858

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค สวมคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

